

CỰU TT BILL CLINTON ĐẾN HÀ NỘI MỪNG QUỐC KHÁNH MỸ LẦN 239 VÀ 20 NĂM BANG GIAO VIỆT-MỸ VÀO TỐI 02-7

Thursday, July 02, 2015



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao csVN Phạm Bình Minh cùng ly với cựu Tổng thống Bill Clinton tại Hà Nội nhân mừng 239 năm Lễ Độc Lập Hoa Kỳ "July 4" và 20 năm Bang giao Việt-Mỹ.

VietPress USA (02-7-2015): Như tin VietPress USA đã loan hôm qua, cựu TT **Bill Clinton** đã bay về Hà Nội vào lúc 2:00AM sáng hôm nay để cùng với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam **Ted Osius** tổ chức mừng Lễ Độc Lập 4-7 lần thứ 239 của Hoa Kỳ và kỷ niệm 20 năm ngày mở lại bang giao Việt-Mỹ (11-7-1995 - 2015) tại Hà Nội.

Trước lối hơn 1.000 quan khách Việt-Mỹ và đại diện các Tòa Đại sứ các quốc gia thường trú tại Hà Nội; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao **Phạm Bình Minh** thay mặt chính phủ và nhân dân nước VNcs chào đón cựu TT Bill Clinton bằng lời "**Cảm ơn ngài đã vượt vạn dặm xa xôi đến dự buổi lễ quan trọng này**" và nói rằng buổi lễ hôm nay là sự kiện đặc biệt vì có sự hiện diện của cựu TT Bill Clinton là vị Tổng thống đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ vào ngày 11-7-1995 cách nay 20 năm trước, mở ra chương mới cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Phạm Bình Minh đánh giá về 20 năm bang giao Việt-Mỹ đã nói rằng "***chúng ta đã có bước đi ấn tượng, hướng về phía trước***", và rằng "***Việt Nam và Mỹ đã nỗ lực vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai và mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước là đóng góp quan trọng cho hòa bình và phát triển của châu Á Thái Bình Dương***"

Nhớ lại 20 năm trước, cựu tổng thống Bill Clinton cho rằng việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ là "một trong những thành tựu quan trọng nhất" của ông. Ông cho biết khi bắt đầu tiến trình bình thường hóa, có rất nhiều khó khăn nhưng khi "chúng ta chấp nhận nhau thì chúng ta đã giải phóng chính mình".

Cựu TT Bill Clinton cũng nhắc tới đóng góp của nhiều người cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, như các thành viên quốc hội, trong đó có con rể cựu tổng thống Johnson, Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry, hiện là ngoại trưởng Mỹ. "Với những nỗ lực của mình, họ đã tạo ra động lực để hai nước đạt được mối quan hệ như ngày hôm nay", ông cho biết.

Về vấn đề tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh, một điều kiện Washington từng đưa ra trong tiến trình bình thường hóa quan hệ, cựu tổng thống chia sẻ câu chuyện xúc động năm 2000, khi ông là tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam sau chiến tranh.

"Khi tôi tới nơi những người Việt Nam và Mỹ tìm hài cốt của một phi công Mỹ bị bắn rơi ở Hà Nội, trong đoàn có cả con của người phi công đó. Anh ấy thấy tận mắt người Việt Nam lăn lộn trong bùn để tìm lại hài cốt cha anh. Hillary nói với tôi rằng trong đời chưa bao giờ bà ấy thấy nhiều người trong một diện tích nhỏ như vậy để tìm hài cốt của một người", ông nói.

Cựu tổng thống cho rằng "quyết định dang rộng vòng tay hoặc hay siết chặt nắm đấm là tâm điểm của mọi xung đột trên thế giới hiện nay, và quyết định bản chất con người. Chúng ta mạnh mẽ hơn, tốt hơn, hay yếu đuối đi, phụ thuộc vào quyết định dang rộng vòng tay hay siết chặt nắm đấm."

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Ossiis đánh giá 20 năm trước chỉ rất ít những người có tầm nhìn xa như tổng thống Bill Clinton mới có thể hình dung được tiềm năng của mối quan hệ này. "Bằng cách cùng nhau khắc phục quá khứ, chúng ta sẽ mở cánh cửa mới để hợp tác trong nhiều lĩnh vực", Ossiis nói.

Ông cũng cho rằng 20 năm là cơ hội để "chúng ta nhìn lại mình đã tiến xa như thế nào và tự thách thức chúng ta sẽ đi xa tới đâu".

"Khi chúng ta hướng đến 20 năm sau, tôi chợt nhớ đến điều mà Pete Peterson, đại sứ Mỹ đầu tiên ở Việt Nam từng nói, không có gì là không thể", ông khẳng định.

Đây là lần thứ 5 cựu TT Bill Clinton đến VN và trong chuyến đi này ông cũng sẽ xem xét chương trình chống bệnh HIV, bệnh Lao và chương trình từ thiện mà tổ chức phi lợi nhuận Clinton Foundation của ông đang thực hiện giúp VN và các quốc gia Đông Nam Á.

Theo sự sắp đặt của ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thì cựu TT Bill Clinton sẽ cùng Đại sứ Ted Ossiis theo chuyến bay thuê bao Vietnam Airlines của phái đoàn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bay về Mỹ đáp xuống phi trường quân sự Andrew Airforces Base gần Washington D.C. Thế nhưng nay tin giờ chót cho hay cựu TT Bill Clinton có toán an ninh đặc biệt đi theo bảo vệ đã khước từ đi chung vì vấn đề an ninh của hai đoàn hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên theo một tin khác nói rằng vụ ám sát Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh thân với Trung Quốc và là cánh tay phải của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có các nghi ngờ bị thanh toán do tranh chấp nội bộ trước ngày chuẩn bị Đại hội kỳ 12 của đảng csVN vào năm 2016. Thế nên cựu TT Bill Clinton đi chung chuyến bay với Tbt thân Trung Quốc của đảng csVN lúc này cũng không phải là điều khôn ngoan.

Huy Anh. Tổng hợp.

www.vietpressusa.com